



ประกาศโรงเรียนมหรรณพาราม

เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Hybrid (Online และ On-Hand)

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร มีค่าเกินมาตรฐานหลายพื้นที่ รวมถึงที่ตั้งของโรงเรียนมหรรณพารามอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงมีระดับคุณภาพอากาศส่งผลต่อสุขภาพ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา และสถานีตรวจคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร คาดการณ์ว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 จะยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความห่วงใยสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทางโรงเรียนมหรรณพาราม จึงพิจารณาปิดสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นรูปแบบ Hybrid (Online และ On-Hand) ในวันที่ 27 - 29 มกราคม 2568

ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ เนื่องจากมีหน่วยงานภายนอกมาจัดกิจกรรม หากผู้ปกครองไม่ประสงค์ให้นักเรียนมาโรงเรียน สามารถแจ้งครูที่ปรึกษาโดยไม่มีถือเป็นการขาดเรียน ซึ่งโรงเรียนมหรรณพารามจะเปิดเรียนตามปกติอีกครั้งในวันที่ 30 มกราคม 2568

และในวันที่ 28 - 31 มกราคม 2568 มีการจัดทวน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามคำสั่งที่ 357/2567 ดำเนินการทวนแบบ Onsite โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างเคร่งครัด และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www.mh.ac.th

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 วรรคหนึ่ง (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมหรรณพาราม จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Hybrid (Online และ On-Hand) โดย Work From Home (WFH) ยกเว้นกรณีคุณครูและบุคลากรที่ได้รับคำสั่ง ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ในวันที่ 27 - 29 มกราคม 2568

อนึ่งในวันที่ 28 - 31 มกราคม 2568 โรงเรียนมหรรณพารามจัดสอนเสริมพิเศษตัวเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงให้ครูที่ได้รับคำสั่งมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ให้ครูมาปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันฝุ่นและแก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2568

hgl

(นายชาติรี จินตามณี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม